

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
วันพุธ ที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเกอว่า แซ่ลี	ประธานสภาท้องถิ่น	เกอว่า แซ่ลี	
๒	นายสมยศ จันทรงชี	รองประธานสภาท้องถิ่น	สมยศ จันทรงชี	
๓	นายกฤษฎา ทิวาคำ	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	กฤษฎา ทิวาคำ	
๔	นายโขง กันทะดง	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	โขง กันทะดง	
๕	นายสมศักดิ์ การินทร์จินดา	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สมศักดิ์ การินทร์จินดา	
๖	นางแสงทอง อุบป้อ	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	แสงทอง อุบป้อ	
๗	นางอัมพวรรณ แก้วดำ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	อัมพวรรณ แก้วดำ	
๘	นายเกรียงไกร แซ่พ่าน	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เกรียงไกร แซ่พ่าน	
๙	นายพนาไพร แซ่ฟุ้ง	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พนาไพร แซ่ฟุ้ง	
๑๐	นางแสงเดือน แซ่พ่าน	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	แสงเดือน แซ่พ่าน	
๑๑	นายเลาอู แซ่ฟุ้ง	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เลาอู แซ่ฟุ้ง	
๑๒	นายธีรภาพ ยาวิชัยป่อง	เลขานุการสภาท้องถิ่น	ธีรภาพ ยาวิชัยป่อง	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายคำ สุปัญญา	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว	
๒	นายพงษ์นรินทร์ แก้วดำ	รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว	
๓	นางสาวดิลลิมพ์ จันทร์โนนม่วง	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว	
๔	นางสาวกัญญาพัชร กระทบ	หัวหน้าสำนักปลัด	
๕	นางสาวพิรพรรณ วังมณี	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	
๖	นางสาวพัชโรบล กาวีละ	นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ	
๗	นายวัชร วงศ์คำฝั้น	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
๘	นายชาญวิทย์ จิตต์คำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๙	นางสาวกัญญาวิรี สุขเกษม	เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน	
๑๐	นายจักรพล ชันใจ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	
๑๑	นางสาวสายเพชร สุปัญญา	คนงานทั่วไป	
๑๒	นายอาคม แก้วดำ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	
๑๓	นางสาวอังสนา ดวงสถิต	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	
๑๔	นายวันชัย เครือมณีโต	สารวัตรกำนัน	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน เข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลว่า สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๑๑ คน ครบองค์ประชุมแล้ว

นายแก้วว่า แซ่ลี ประธานสภาท้องถิ่น เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

ระเบียบวาระ ที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ ญัตติ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประธานสภาฯ มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุมให้ที่ประชุม เพื่อขอมติรับรองต่อไป

เลขานุการสภาฯ อ่านทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมฟัง ตั้งแต่ต้นจนจบ

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม ท่านใดเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือ

ที่ประชุม ได้ยกมือให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ด้วยจำนวนเสียง ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม จำนวน ๑๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเสนอเพื่อทราบ**
ประธานสภา ๓.๑ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแซว ครั้งที่ ๑
เลขานุการสภา รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อธิบายถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ประธานสภา เชิญนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแซว ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑)

นายคำ สุปัญญา
นายกเทศมนตรีฯ ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแซว ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) ต่อที่ประชุมสภาฯ (ตามสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแซวฯ แนบท้าย)

ที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๔ **ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา**
ประธานสภา ๔.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบการส่งมอบงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านสวนดอก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแซว งบประมาณ ๕,๑๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแซว เพื่อดำเนินการบริหารดูแลบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น หากเกิดความเสียหายภายใน ๒ ปี โปรดแจ้งสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย เพื่อดำเนินการต่อไป

ประธานสภา ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดสรรเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ให้สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านสวนดอก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัส ชร.๐๓๕๘ น. แบบเลขที่ ๑๑๗๕๘ น. เป็นเงินงบประมาณ ๕,๑๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเสร็จตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนั้นจึงขอส่งมอบโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านสวนดอก ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแซว เพื่อดำเนินการบริหารดูแลบำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น หากเกิดความเสียหายภายใน ๒ ปี โปรดแจ้งสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย เพื่อดำเนินการต่อไป

ประธานสภา เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทกพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิอื่นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

ประธานสภาฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการส่งมอบงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านสวนดอก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแซว

ประธานสภาฯ **๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ **๔.๒.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองสาธารณสุข จำนวน ๑ รายการ**

- โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยา งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๙๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๓.๕ แรงม้า

๒. ความเร็วลมไม่ต่ำกว่า ๙๐ เมตร/วินาที

๓. ความจุถังน้ำยาไม่ต่ำกว่า ๑๓ ลิตร พร้อมอุปกรณ์

ข้อความใหม่ จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ขนาดเครื่องยนต์ ๒๕ CC ขึ้นไป

๒. ความจุถังไม่ต่ำกว่า ๒๕ ลิตร

๓. ปริมาณการพ่นมากกว่าหรือเท่ากับ ๖ ลิตรขึ้นไป

๔. น้ำหนักเครื่อง ๙ กิโลกรัมขึ้นไป

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายกเทศมนตรี มอบให้ นายวัชร วงศ์คำฝั้น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการ ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น

นายวัชร วงศ์คำฝั้น

เจ้าพนักงานสาธารณสุข เนื่องด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท นั้น เนื่องจากลักษณะของเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ที่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์นั้นไม่เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ จึงขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของเครื่องพ่นยาให้เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง ซึ่งสามารถเดินเข้าตรอกซอกซอยได้ง่ายกว่าเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม แต่เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อจึงต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อ

ประธานสภาฯ ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อธิบายรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมเหตุผลความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็น เชิญครับ

สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา อยากสอบถามทางกองสาธารณสุขฯ ว่าจะจัดซื้อจำนวนกี่เครื่อง เนื่องจากเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลมตั้งไว้จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท แต่แบบสะพายหลังที่ใช้ปัจจุบันราคาแค่สามพันกว่าบาท ขอบคุณครับ

นายวัชร วงศ์คำฝั้น กองสาธารณสุขฯ จะทำการจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาประมาณหมื่นกว่าบาท เนื่องจากเครื่องพ่นยาแบบราคาสามพันกว่าบาทกำลังแรงลมมีไม่เพียงพอในการพ่นหมอกควัน

ประธานสภาฯ ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภาฯ สรุปว่า มติที่ประชุมเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยา ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ **๔.๒.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ กองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ**

ข้อความเดิม

๑) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน งบประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๗

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑๖ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๓ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑๖ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๕ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

ประธานสภา

เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายกเทศมนตรี

มอบให้ นางสาวกัญญาณัฐ กระจง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น

นางสาวกัญญาณัฐ กระจง

หัวหน้าสำนักปลัด

เนื่องจากในเทศบัญญัติได้กำหนดให้จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งปัจจุบันได้มีการยกเลิกไปแล้ว และมีการประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นมาใหม่ จึงขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน

ประธานสภา

ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

มติที่ประชุม

ประธานสภา

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน ตามที่เสนอ

ประธานสภา

๒) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๗

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๘ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๖ แกน หรือ
 - ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วยหรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๖ แกน หรือ
 - ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth

ประธานสภา

ขอเชิญ นางสาวกัญญาณัฐ กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น

นางสาวกัญญาณัฐ กระทบ เนื่องจากในเทศบัญญัติได้กำหนดให้จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งปัจจุบันได้มีการยกเลิกไปแล้ว และมีการประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นมาใหม่ จึงขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน

ประธานสภาฯ ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

มติที่ประชุม ประธานสภาฯ สรุพบว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ ๓) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ งบประมาณ ๙,๙๐๐ บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๗

ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทิจำนวน ๓ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีภาคใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น

ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทิจำนวน ๓ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีภาคใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นางสาวกัญญาณัฐ กระทบ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น

นางสาวกัญญาณัฐ กระทบ เนื่องจากในเทศบัญญัติได้กำหนดให้จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งปัจจุบันได้มีการยกเลิกไปแล้ว และมีการประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นมาใหม่ จึงขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน

ประธานสภาฯ ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ประธานสภาฯ	เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ	๔) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก งบประมาณ ๑๒,๙๐๐ บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๘๗
ข้อความเดิม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตาม เกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพ ต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
ข้อความใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา กลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพ ต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom
ประธานสภาฯ	ขอเชิญ นางสาวกัญญานัฐ กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น
นางสาวกัญญานัฐ กระทง	เนื่องจากในเทศบัญญัติได้กำหนดให้จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งปัจจุบันได้มีการยกเลิกไปแล้ว และมีการประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นมาใหม่ จึงขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน
ประธานสภาฯ	ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น หรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภาฯ สรุพบว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ **๔.๒.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองช่าง จำนวน ๔ รายการ**

๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อ หมู่ ๑๒ งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๙

ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยกลางบ้านวังช้าง ขนาดความยาว ๑๒๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยกลางบ้านใหม่ศิริพัฒนา ขนาดความยาว ๑๒๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายกเทศมนตรี มอบให้ นายชาญวิทย์ จิตต์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น

ชาญวิทย์ จิตต์คำ

นายช่างโยธา เป็นความผิดพลาดของทางกองช่าง ในการพิมพ์เอกสาร ขอภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ทางกองช่าง จึงขอให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยกลางบ้านวังช้าง ขนาดความยาว ๑๒๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยกลางบ้านใหม่ศิริพัฒนา ขนาดความยาว ๑๒๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ประธานสภาฯ ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๓ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภาฯ สรุพบว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อ หมู่ ๑๒ ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ ๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อ หมู่ ๑๒ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๙

ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อ หมู่ ๑๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยอาซ่า ขนาดความยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

<p><u>ข้อความใหม่</u></p> <p>ประธานสภา</p> <p>ชาญวิทย์ จิตต์คำ</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ ๑๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยอาฮา <u>ขนาดความยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๔.๐๐ ตารางเมตร</u> พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p> <p>ขอเชิญ นายชาญวิทย์ จิตต์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น</p>
<p><u>ข้อความเดิม</u></p>	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ ๑๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยอาฮา <u>ขนาดความยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร</u> พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>
<p><u>ข้อความใหม่</u></p> <p>ประธานสภา</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>ประธานสภา</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ ๑๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยอาฮา <u>ขนาดความยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๔.๐๐ ตารางเมตร</u> พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p> <p>ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน</p>
<p>ประธานสภา</p>	<p>สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ ๑๒ ตามที่เสนอ</p>
<p>ประธานสภา</p> <p><u>ข้อความเดิม</u></p>	<p>๓) เงินอุดหนุนส่วนราชการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๒</p> <p>เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ <u>พื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวหลังใหม่ พื้นที่บ้านแซว หมู่ที่ ๑, บ้านสบกก หมู่ที่ ๗, บ้านแม่แอบ หมู่ที่ ๑๑ (ชอย ๓,๗,๘,๑๐,๑๓,หน้าชอย ๑๐)</u></p>
<p><u>ข้อความใหม่</u></p>	<p>เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ <u>พื้นที่บ้านแซว หมู่ที่ ๑, บ้านสบกก หมู่ที่ ๗, บ้านแม่แอบ หมู่ที่ ๑๑ (ชอย ๓,๗,๘,๑๐,๑๓, หน้าชอย ๑๐) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒</u></p>
<p>ประธานสภา</p> <p>ชาญวิทย์ จิตต์คำ</p>	<p>ขอเชิญ นายชาญวิทย์ จิตต์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น</p> <p>สืบเนื่องจาก เดิมได้ตั้งงบประมาณสำหรับขยายเขตไฟฟ้าไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวหลังใหม่ แต่เนื่องจากติดปัญหาการขอใช้พื้นที่ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างเทศบาลหลังใหม่ได้ จึงทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว หลังใหม่ เป็นหมู่ ๒ บ้านทุ่ง ซึ่งทางหมู่ ๒ ได้มีมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ขอขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ เป็นหมู่บ้านลำดับแรก จึงขอให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้</p>
<p><u>ข้อความเดิม</u></p>	<p>เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ <u>พื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวหลังใหม่ พื้นที่บ้านแซว หมู่ที่ ๑, บ้านสบกก หมู่ที่ ๗, บ้านแม่แอบ หมู่ที่ ๑๑ (ชอย ๓,๗,๘,๑๐,๑๓,หน้าชอย ๑๐)</u></p>

	<p><u>ข้อความใหม่</u> เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ <u>พื้นที่บ้านแซว หมู่ที่ ๑, บ้านสบกก หมู่ที่ ๗, บ้านแม่แอบ หมู่ที่ ๑๑ (ซอย ๓,๗,๘,๑๐,๑๓, หน้าซอย ๑๐) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒</u></p>
ประธานสภา	ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน ๓ เสียง งดออกเสียง ๒ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภา	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ตามที่เสนอ
ประธานสภา	๔) โครงการจัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๔
<u>ข้อความเดิม</u>	เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต กำลังไฟไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ วัตต์ รongรับดอกเจาะได้สูงสุด : ๒๐๐ mm. (๘ นิ้ว) ความเร็วรอบ : speed ไม่ต่ำกว่า ๕๒๐ RPM จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลาง ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
<u>ข้อความใหม่</u>	เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต <u>แรงม้าขั้นต่ำเครื่องยนต์เบนซินขนาด ๔-๕.๕ แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูที่เจาะได้ ๑ นิ้ว ๘ นิ้ว ระบบการระบายความร้อนปล่อยน้ำไหลผ่าน กระจกอบเจาะคอนกรีตขณะทำงาน ฤงบรรจุน้ำ ๒๐ ลิตร การปรับความลึกของกระจกอบเจาะ คอนกรีตโดยการหมุนเกลียวพวงมาลัยล้อหน้า จำนวน ๒ ล้อ พร้อมระบบล๊อค ล้อหลังจำนวน ๒ ล้อ จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์</u>
ประธานสภา	ขอเชิญ นายชาญวิทย์ จิตต์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบาย รายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น
ชาญวิทย์ จิตต์คำ	เนื่องจากเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีตเดิมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ใช้ไฟฟ้าในการทำงานของเครื่อง แต่เนื่องจากสภาพหน้างานบางพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้า ทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้ ทางกองช่าง จึงขอให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้
<u>ข้อความเดิม</u>	เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต กำลังไฟไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ วัตต์ รongรับดอกเจาะได้สูงสุด : ๒๐๐mm. (๘ นิ้ว) ความเร็วรอบ : speed ไม่ต่ำกว่า ๕๒๐ RPM จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลาง ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
<u>ข้อความใหม่</u>	เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต <u>แรงม้าขั้นต่ำเครื่องยนต์เบนซินขนาด ๔-๕.๕ แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูที่เจาะได้ ๑ นิ้ว ๘ นิ้ว ระบบการระบายความร้อนปล่อยน้ำไหลผ่าน กระจกอบเจาะคอนกรีตขณะทำงาน ฤงบรรจุน้ำ ๒๐ ลิตร การปรับความลึกของกระจกอบเจาะ คอนกรีตโดยการหมุนเกลียวพวงมาลัยล้อหน้า จำนวน ๒ ล้อ พร้อมระบบล๊อค ล้อหลังจำนวน ๒ ล้อ จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์</u>
ประธานสภา	ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภา	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการจัดซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ **๔.๒.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ**

ข้อความเดิม เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนเทศบาลตำบลโยนก ตามโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ จำนวนงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อความใหม่ เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนเทศบาลตำบลโยนก ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ จำนวนงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายกเทศมนตรี มอบให้ นางสาวกัญญาณัฐ กระทบ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อธิบายเหตุผลความจำเป็น

นางสาวกัญญาณัฐ กระทบ

หัวหน้าสำนักปลัด

เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการเพิ่มบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาร่วมกัน เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้

ข้อความเดิม เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนเทศบาลตำบลโยนก ตามโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ จำนวนงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อความใหม่ เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนเทศบาลตำบลโยนก ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ จำนวนงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ สรุพบว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ **๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่**

เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ
 ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ **๔.๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่
 กองสาธารณสุข จำนวน ๑ รายการ**

- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๓ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายกเทศมนตรี มอบให้ นายวัชร วงศ์คำฝั้น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน รักษาการ ผู้อำนวยการ
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น

นายวัชร วงศ์คำฝั้น

เจ้าพนักงานสาธารณสุข เนื่องด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
 อุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน
 ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ดำเนินการหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ โครงการ โดยกอง
 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามโครงการนี้ไว้ จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้
 ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการตั้งใหม่		โอนลดจาก		เหตุผลการโอน งบประมาณ
	รายการ	บาท	รายการ	บาท	
๑	งบเงินอุดหนุน/ เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณะประโยชน์ - โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ๓ โครงการ ๑. โครงการการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ๒. โครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน ๓. โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด To Be Number One	๓๐๐,๐๐๐.-	งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานของกองสาธารณสุข พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตามตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา ยอดคงเหลือ ๕๘๙,๑๒๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐.-	เพื่อดำเนินการโครงการ ตามพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข ตามที่กรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น โอน งบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หมู่บ้าน ๓ โครงการ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการ
	รวม	๓๐๐,๐๐๐.-		๓๐๐,๐๐๐.-	

ประธานสภาฯ ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภาฯ สรุปรว่า มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๓ โครงการ ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ **๔.๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ กองคลัง จำนวน ๑ รายการ**

- โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๘๑๔,๐๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ข้อ ๘ (๘.๒.๒)

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายกเทศมนตรี มอบให้ นางสาวพิรพรรณ วัฒนณี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น

นางสาวพิรพรรณ วัฒนณี

นักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากปัจจุบัน ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของเทศบาลตำบลบ้านแซวไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ งานบริหารงานคลัง จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ งานจัดเก็บรายได้ และงานด้านอื่นๆ ในเทศบาลตำบลบ้านแซว เพื่อให้งานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่เนื่องจาก กองคลังไม่ได้ตั้งรายการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังนี้

ที่	รายการตั้งใหม่		โอนลดจาก		เหตุการณ์การโอนงบประมาณ
	รายการ	บาท	รายการ	บาท	
๑	ตั้งรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	๘๑๔,๐๐๐.-	- หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือน พนักงานกองคลัง - หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินประจำ ตำแหน่ง - หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน - หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร - หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ - หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการฯ โครงการจัดทำแผนที่ภาษี - หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	๔๓๒,๐๐๐.- ๔๒,๐๐๐.- ๗๘,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- ๒๐๗,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.-	เนื่องจากไม่ได้ตั้ง รายการงบประมาณ ไว้ในเทศบัญญัติ ทางกองคลังจึง จำเป็นต้องขอโอน งบประมาณมา เพื่อให้เพียงพอต่อ การเบิกจ่าย
	รวม	๘๑๔,๐๐๐.-		๘๑๔,๐๐๐.-	

ประธานสภาฯ ตามที่นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภาฯ สรุปว่า มติที่ประชุมเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ **๔.๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง จำนวน ๗ รายการ**

๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแซว หมู่ ๑ ซอย ๑๑ ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดจาก โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแซว หมู่ ๑ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๐)

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายกเทศมนตรี มอบให้ นายชาวุธวิทย์ จิตต์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น

ชาวุธวิทย์ จิตต์คำ

นายช่างโยธา เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน บ้านแซว หมู่ที่ ๑ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจรภายในหมู่บ้าน กองช่าง จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดคือ

ที่	รายการตั้งใหม่		โอนลดจาก	
	รายการ	บาท	รายการ	บาท
๑	- งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแซว หมู่ ๑ ซอย ๑๑ ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐.-	- งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแซว หมู่ ๑ จำนวน ๑ จุด พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย (หน้า ๑๑๐)	๓๐๐,๐๐๐.-
	รวม	๓๐๐,๐๐๐.-		๓๐๐,๐๐๐.-

ประธานสภาฯ ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภาฯ สรุพบว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแซว หมู่ ๑ ซอย ๑๑ ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ ๒) โครงการก่อสร้างเทลาน คสล.ตากพีซผลทางการเกษตร กว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย จำนวนงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดจาก โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมระบบกรองน้ำ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๐)

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายกเทศมนตรี มอบให้ นายชาญวิทย์ จิตต์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น

ชาญวิทย์ จิตต์คำ เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ ให้ได้รับประโยชน์จากการตากพีซผลทางการเกษตร ทางพีชไร่และพีชสวน กองช่าง จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังนี้

ที่	รายการตั้งใหม่		โอนลดจาก	
	รายการ	บาท	รายการ	บาท
๒	- งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างเทลาน คสล.ตากพีซผล ทางการเกษตร กว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐.-	- งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.พร้อม ระบบกรองน้ำ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ ขนาด ความยาว ๕.๐๐ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ความสูง ๒.๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (หน้า ๑๑๐)	๒๕๐,๐๐๐.-
	รวม	๒๕๐,๐๐๐.-		๒๕๐,๐๐๐.-

ประธานสภาฯ ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภาฯ สรุพบว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง เทลาน คสล.ตากพีซผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๒ ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ ๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๑๐ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้ายจำนวนงบประมาณ ๑๒
๐,๐๐๐ บาท โอนลดจาก โครงการติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านป่าตั้ง หมู่ที่ ๕ (ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๑)

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายกเทศมนตรี มอบให้ นายชาญวิทย์ จิตต์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น

ชาญวิทย์ จิตต์คำ เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ และแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจร ภายในหมู่บ้าน กองช่าง จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ตั้งรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดคือ

ที่	รายการตั้งใหม่		โอนลดจาก		เหตุผลการโอน งบประมาณ
	รายการ	บาท	รายการ	บาท	
๓	- งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๐,๐๐๐.-	- งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการติดตั้งเสียงตาม สายในหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย หน้า ๑๑๑	๓๕๐,๐๐๐.-	- เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ตรงกับความต้องการของ ประชาชน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ให้ ได้รับความปลอดภัยในการ ใช้เส้นทางในการเดินทาง สัญจรภายในหมู่บ้าน
	รวม	๑๒๐,๐๐๐.-		๓๕๐,๐๐๐.-	

ประธานสภาฯ ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภาฯ สรุพบว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๕ ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ ๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐/๑ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวนงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท โอนลดจาก โครงการ ติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ (ตามเทศบัญญัติฯ ปี ๖๑ หน้า ๑๑๑)

ประธานสภาฯ เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายกเทศมนตรี มอบให้ นายชาญวิทย์ จิตต์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบาย รายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น

ชาญวิทย์ จิตต์คำ เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ และแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจร ภายในหมู่บ้าน กองช่าง จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ตั้งรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดคือ

ที่	รายการตั้งใหม่		โอนลดจาก	
	รายการ	บาท	รายการ	บาท

๔	- งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐/๑ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๘๐,๐๐๐.-	- งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย หน้า ๑๑๑	๒๓๐,๐๐๐.-
รวม		๘๐,๐๐๐.-		๒๓๐,๐๐๐.-

ประธานสภา ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภา สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐/๑ หมู่ที่ ๕ ตามที่เสนอ

ประธานสภา ๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๓ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวนงบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท โอนลดจาก โครงการ
ติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๑ หน้า ๑๑๑)

ประธานสภา เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายกเทศมนตรี มอบให้ นายชาวุทธิย์ จิตต์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบาย
รายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น

ชาวุทธิย์ จิตต์คำ เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจร
ภายในหมู่บ้าน กองช่าง จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ตั้งรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดคือ

ที่	รายการตั้งใหม่		โอนลดจาก	
	รายการ	บาท	รายการ	บาท
๕	- งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๓ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๖๔,๐๐๐.-	- งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย หน้า ๑๑๑	๑๕๐,๐๐๐.-
รวม		๖๔,๐๐๐.-		๑๕๐,๐๐๐.-

ประธานสภา ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม **เห็นชอบ** จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภา สรุพบว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๕ ตามที่เสนอ

ประธานสภา ๖) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจำโฮ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตารางเมตร จำนวนงบประมาณ ๘๖,๐๐๐ บาท โอนลดจาก โครงการ ติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๑)

ประธานสภา **เชิญ**นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายกเทศมนตรี มอบให้ นายชาญวิทย์ จิตต์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบาย รายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น

ชาญวิทย์ จิตต์คำ
นายช่างโยธา เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ และแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจร ภายในหมู่บ้าน กองช่าง จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ตั้งรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดคือ

ที่	รายการตั้งใหม่		โอนลดจาก	
	รายการ	บาท	รายการ	บาท
๖	- งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจำโฮ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตร.ม.	๘๖,๐๐๐.-	- งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๕ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย หน้า ๑๑๑	๘๖,๐๐๐.-
	รวม	๘๖,๐๐๐.-		๘๖,๐๐๐.-

ประธานสภา ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม **เห็นชอบ** จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภา สรุพบว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจำโฮ หมู่ที่ ๕ ตามที่เสนอ

ประธานสภา ๗) โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟดีเซล ชนิดเครื่องยนต์ ๑ สูบ (๘๖x๗๐) Rated Output (kw/kva) ๕.๐/๖.๒ Max. Output (kw/kva) ๕.๕/๖.๘ Power Submultiple ๑.๐น้ำมันเครื่องดีเซล

ความจุ ๑.๖๕ ลิตร (ชนิด SAE๑๐W-๓๐) น้ำมันดีเซล ความจุ ๑๖ ลิตร (ทำงานต่อเนื่องได้นาน ๗.๓ ชม.) จำนวนงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท โอนลดจาก งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายประจำ เงินเดือนพนักงานกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตามตำแหน่ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๐)

ประธานสภา
นายกเทศมนตรี
ชาญวิทย์ จิตต์คำ

เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มอบให้ นายชาญวิทย์ จิตต์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานช่าง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายกองช่างจึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดคือ

ที่	รายการตั้งใหม่		โอนลดจาก	
	รายการ	บาท	รายการ	บาท
๗	- หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า จัดซื้อเครื่องปั่นไฟดีเซล ชนิดเครื่องยนต์ ๑ สูบ (๘๖x๗๐) Rated Output (kw/kva) ๕.๐/๖.๒ Max. Output (kw/kva) ๕.๕/๖.๘ Power Submultiple ๑.๐ น้ำมันเครื่องดีเซล ความจุ ๑.๖๕ ลิตร (ชนิด SAE๑๐W-๓๐) น้ำมันดีเซล ความจุ ๑๖ ลิตร (ทำงานต่อเนื่องได้นาน ๗.๓ ชม.)	๔๕,๐๐๐.-	- งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายประจำ เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่าย เป็นค่าเงินเดือนพนักงานของ กองช่าง พร้อมเงินปรับปรุง ประจำปีตามตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา ยอดคงเหลือ ๑๕๑,๕๙๒.๐๕ บาท	๔๕,๐๐๐.-
	รวม	๔๕,๐๐๐.-		๔๕,๐๐๐.-

ประธานสภา
มติที่ประชุม
ประธานสภา

ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟดีเซล ตามที่เสนอ

ประธานสภา

๔.๓.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ
๑) โครงการจัดซื้อตู้เหล็กสูงบานเลื่อน ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๕,๖๐๐ บาท โอนลดจาก แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการทำแผนชุมชน แผนพัฒนาสี่ปี แบบบูรณาการ (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๔)

ประธานสภา
นายกเทศมนตรี
นางสาวกัญญาพัชร กระจ่าง

เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มอบให้ นางสาวกัญญาพัชร กระจ่าง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อธิบายเหตุผลและความจำเป็น

หัวหน้าสำนักปลัด เนื่องจากเอกสารของงานนิติการ เป็นเอกสารสำคัญ จึงต้องมีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ทางฝ่าย ดังนั้น จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังนี้

ที่	รายการตั้งใหม่		โอนลดจาก	
	รายการ	บาท	รายการ	บาท
๑	- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ สำนักงาน โครงการจัดซื้อตู้ เหล็กสูงบานเลื่อน ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้	๕,๖๐๐.-	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมให้ความรู้ใน การจัดทำเวทีประชาคมเพื่อทำแผนชุมชน แผนพัฒนา สี่ปี แบบบูรณาการ ก่อนโอนคงเหลือ ๑๐,๔๕๕ บาท	๕,๖๐๐.-
	รวม	๕,๖๐๐.-		๕,๖๐๐.-

ประธานสภาฯ ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อตู้เหล็กสูง
บานเลื่อน ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ ๒) โครงการจัดซื้อแผงประชาสัมพันธ์ ขนาด ๔ เมตร x ๔๘๐ เมตร จำนวน ๓ ป้ายจำนวน
งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท โอนลดจาก งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง
(ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๕๙)

ประธานสภาฯ ขอเชิญนางสาวกัญญาณัฐ กระทง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความ
จำเป็น

นางสาวกัญญาณัฐ กระทง เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม เป้าหมาย แผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ
งบประมาณ และข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านแซว รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชนใน
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านแซว สำนักปลัด จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังนี้

ที่	รายการตั้งใหม่		โอนลดจาก	
	รายการ	บาท	รายการ	บาท
๒	- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อแผงประชาสัมพันธ์ ขนาด ๔x๔๘๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย	๘๐,๐๐๐.-	- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร ประเภท เงินประจำ ตำแหน่ง ก่อนโอนคงเหลือ ๑๒๕,๔๖๖.๕๘ บาท	๘๐,๐๐๐.-
	รวม	๘๐,๐๐๐.-		๘๐,๐๐๐.-

ประธานสภาฯ ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติ
ที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภาฯ สรุปรวที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อ
แผงประชาสัมพันธ์ ขนาด ๔x๔๘๐ เมตร จำนวน ๓ ป้ายตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ ๓) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง
จำนวนงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท โอนลดจาก แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการ
อบรมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๑ หน้า ๑๑๓)

ประธานสภาฯ ขอเชิญนางสาวกัญญาณัฐ กระจ่าง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความ
จำเป็น

นางสาวกัญญาณัฐ กระจ่าง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศห้องงานนิติการ ชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้ และเพื่อปรับอากาศภายใน
ห้องทำงานให้มีความเย็น ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้น สำนักปลัด จึงขอให้สภาฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังนี้

ที่	รายการตั้งใหม่		โอนลดจาก	
	รายการ	บาท	รายการ	บาท
๓	- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ชนิดติดผนัง ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง	๑๘,๐๐๐.-	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำ แผนชุมชน ก่อนโอนคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๘,๐๐๐.-
	รวม	๑๘,๐๐๐.-		๑๘,๐๐๐.-

ประธานสภาฯ ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติ
ที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภาฯ สรุปรวที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ ๔) โครงการจัดซื้อลำโพง พร้อมไมค์เคลื่อนที่ จำนวนงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท โอนลดจาก
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อ
การทำแผนชุมชน แผนพัฒนาสี่ปี แบบบูรณาการ และโครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
จัดทำแผนชุมชน (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๓ และ ๑๑๔)

ประธานสภาฯ ขอเชิญนางสาวกัญญาณัฐ กระจ่าง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความ
จำเป็น

นางสาวกัญญาณัฐ กระทง เนื่องจากลำโพงอันเดิมที่ใช้ในการจัดโครงการและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชำรุดมานาน ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดังนั้น สำนักปลัด จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งรายการใหม่ ดังนี้

ที่	รายการตั้งใหม่		โอนลดจาก	
	รายการ	บาท	รายการ	บาท
๔	- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ โครงการ จัดซื้อลำโพง พร้อมไมค์ เคลื่อนที่	๕,๐๐๐.-	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมให้ความรู้ใน การจัดทำเวทีประชาคมเพื่อทำแผนชุมชน แผนพัฒนา สี่ปี แบบบูรณาการ ก่อนโอนคงเหลือ ๔,๘๕๕ บาท	๔,๘๐๐.-
			- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรม คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน ก่อนโอน คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท	๒๐๐.-
รวม		๕,๐๐๐.-		๕,๐๐๐.-

ประธานสภาฯ ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการจัดซื้อลำโพง พร้อมไมค์เคลื่อนที่ ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ ๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ - โครงการจัดซื้อเครื่องเครื่องเจาะคอนกรีต ตั้งไว้จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐ บาท โอนลดจากงบบุคลากร เงินเดือนพนักงานกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตามตำแหน่ง (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หน้า ๑๐๐)

เชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายกเทศมนตรี มอบให้ นายชาลวิทย์ จิตต์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น

ชาญวิทย์ จิตต์คำ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อเครื่องจักรเครื่องเจาะคอนกรีต ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานช่าง งานก่อสร้าง อาทิเช่น การใช้งานในการตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างอื่นๆ ของเทศบาลตำบลบ้านแซว กองช่าง จึงขอความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

ที่	รายการตั้งใหม่		โอนลดจาก	
	รายการ	บาท	รายการ	บาท
๑	- งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซื้อ เครื่องจักรเครื่องเจาะคอนกรีต แร่งม้าชั้นต่ำ เครื่องยนต์เบนซินขนาด ๔ - ๕.๕ แร่งม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูที่เจาะได้ ๑ นิ้ว - ๘ นิ้ว ระบบการระบายความร้อนปล่อยน้ำไหลผ่าน กระบอกเจาะคอนกรีตขณะทำงาน ถูบรจุน้ำ ๒๐ ลิตร การปรับความลึกของกระบอกเจาะ คอนกรีตโดยการหมุนเกลียวพวงมาลัย ล้อหน้า จำนวน ๒ ล้อพร้อมระบบล๊อค ล้อหลังจำนวน ๒ ล้อ จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางท้องตลาด หน้า ๑๐๔ ตั้งไว้จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท	๒๕,๐๐๐.-	- งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่าย ประจำ ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงาน ของกองช่าง พร้อมเงินปรับปรุง ประจำปีตามตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา ยอดคงเหลือ ๑๗๖,๕๙๒.๐๕ บาท	๒๕,๐๐๐.-
	รวม	๒๕,๐๐๐.-		๒๕,๐๐๐.-

ประธานสภาฯ ตามที่นายช่างโยธา ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ ๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินสะสม

เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการสภาฯ แจ้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๗๒๗๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๒ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีเงินสะสมหลังจากได้สำรองเป็นรายจ่ายที่จำเป็นไว้แล้วเพียงพอที่จะนำไปใช้จ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว ดังนั้น เพื่อให้การใช้

จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคมปัจจุบัน จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๒.๑.๒ ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๒.๑.๒.๑ ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้นำไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้ได้

๒.๑.๒.๒ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๔ วรรคท้ายที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำจนถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะนำเงินสะสมตามจำนวนในข้อ ๒.๑.๒.๑ ไปใช้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสำรองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคำนวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น ประมาณหกเดือน

(๒) สำรองรายจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีทิ้งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับจัดสรรล่าช้าประมาณสามเดือน

(๓) สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสำรองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ ๒.๑.๒.๑ ข้อ ๒.๑.๒.๒ (๑) และ (๒)

๒.๑.๓ กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ดังนี้

๒.๑.๓.๑ โครงการที่ดำเนินการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น

๒.๑.๓.๒ โครงการหรือกิจการที่จะดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน

๒.๑.๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับโครงการ ดังนี้

(๑) ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ก่อสร้างสวนสาธารณะ ก่อสร้างสนามกีฬา

(๒) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร เช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ทำฝายน้ำล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้ำใต้ดิน ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง

(๑๐) ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น ถนน สะพาน อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
รับทราบ

ที่ประชุม

ประธานสภา

๔.๕.๑ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (แก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค)

๑) โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ำ พร้อมบ่อดักทราย ห้วยสวนเมียง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๒๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. พิกัด No๖๒๘๑๘๓ E๒๒๔๓๒๒๓ จำนวนงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภา

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ำ พร้อมบ่อดักทราย ห้วยสวนเมียง หมู่ที่ ๒ ตามที่เสนอ

ประธานสภา

๒) โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ำ อ่างห้วยต่ง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๕๐.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. พิกัด No๖๒๖๔๖๑ E๒๒๔๖๒๔๔ จำนวนงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภา

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ำ อ่างห้วยต่ง หมู่ที่ ๒ ตามที่เสนอ

ประธานสภา

๓) โครงการขุดลอกหนองหนองยากน้อย หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓๐.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. พิกัด No๖๒๐๗๒๕ E๒๒๓๘๓๒๗ จำนวนงบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภา

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการขุดลอกหนองหนองยากน้อย หมู่ที่ ๗ ตามที่เสนอ

ประธานสภา

๔) โครงการขุดลอกหนองยาก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. พิกัด No๖๒๐๗๒๕ E๒๒๓๘๓๒๗ จำนวนงบประมาณ ๓๔๙,๐๐๐ บาท

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ประธานสภา	เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม ๑๑ คน สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการขุดลอกหนองยาง หมู่ที่ ๖ ตามที่เสนอ
ประธานสภา	๕) โครงการขุดลอกห้วยปลาเค้า หมู่ที่ ๑๐ พื้นที่เฉลี่ย ๓,๑๕๐ ตรม. พิกัด No๖๑๙๔๐๕ E๒๒๓๖๙๕๙ จำนวนงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม ประธานสภา	เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม ๑๑ คน สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการขุดลอกห้วยปลาเค้า หมู่ที่ ๑๐ ตามที่เสนอ
ประธานสภา	๖) โครงการจัดซื้อท่อพีวีซี เพื่อขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ท่อขนาด ๓ และ ๔ นิ้ว ยาว ๘๕๐ ม. พิกัดหัว No๖๒๙๐๖๓ E๒๒๓๓๓๐๔ พิกัดท้าย No๖๒๘๔๘๒ E๒๒๓๓๓๗๔ จำนวนงบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม ประธานสภา	เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม ๑๑ คน สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการจัดซื้อท่อพีวีซี เพื่อขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตามที่เสนอ
ประธานสภา	๗) โครงการขุดลอกหนองไม้ห้าพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ขนาดท่อ ๐.๖๐ ม. พิกัด No๖๒๔๘๗๓ E๒๒๔๐๖๖๔ จำนวนงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม ประธานสภา	เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม ๑๑ คน สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการขุดลอกหนองไม้ห้าพร้อมวางท่อ หมู่ที่ ๑ ตามที่เสนอ
ประธานสภา	๔.๕.๒ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (โครงสร้างพื้นฐาน)
ประธานสภา	๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๗/๑ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๓.๐๐ ม ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๓๔๓๑๒ E๒๒๓๓๕๑๒ พิกัดท้าย No๖๓๓๕๑๕ E๒๒๓๓๔๘๘ จำนวน งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท
ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม ประธานสภา	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๗/๑ หมู่ที่ ๔ ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ	๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าบ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๓๔๓๑๐ E๒๒๓๓๕๒๒ พิกัดท้าย No๖๓๔๕๑๕ E๒๒๓๓๕๐๒ จำนวนงบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภาฯ	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าบ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ ๔ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ	๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๘ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๓.๐๐ ม ยาว ๓๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๓๔๐๖๗ E๒๒๓๓๕๑๖ พิกัดท้าย No๖๓๔๐๓๕ E๒๒๓๓๕๒๗ จำนวน งบประมาณ ๖๗,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภาฯ	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๘ หมู่ที่ ๔ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ	๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท้ายบ้าน ๑ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๓๔๐๘๓ E๒๒๓๓๖๙๖ พิกัดท้าย No๖๓๔๑๑๙ E๒๒๓๓๗๐๐ จำนวนงบประมาณ ๕๑,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภาฯ	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท้ายบ้าน ๑ หมู่ที่ ๔ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ	๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท้ายบ้าน ๒ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๓.๐๐ ม ยาว ๒๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๓๔๐๗๗ E๒๒๓๓๗๓๖ พิกัดท้าย No๖๓๔๐๕๗ E๒๒๓๓๗๓๙ จำนวนงบประมาณ ๔๑,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภาฯ	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท้ายบ้าน ๒ หมู่ที่ ๔ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ	๖) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อถนนลาดยางท้ายบ้าน หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๓๔๐๘๑ E๒๒๓๓๗๗๔ พิกัดท้าย No๖๓๔๐๘๐ E๒๒๓๓๗๙๖ จำนวนงบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

- ประธานสภาฯ สรุปรว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อถนนลาดยางท้ายบ้าน หมู่ที่ ๔ ตามที่เสนอ
- ประธานสภาฯ ๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวบ้าน หมู่ที่ ๙ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๒๘๑๓๒ E๒๒๓๘๐๖๘ พิกัดท้าย No๖๒๘๐๖๐ E๒๒๓๘๑๓๗ จำนวนงบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ บาท
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม** เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
- ประธานสภาฯ สรุปรว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหัวบ้าน หมู่ที่ ๙ ตามที่เสนอ
- ประธานสภาฯ ๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๒๗๙๗๖ E๒๒๓๒๙๓๘ พิกัดท้ายNo๖๒๘๐๖๘ E๒๒๓๒๙๕๒ จำนวนงบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม** เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
- ประธานสภาฯ สรุปรว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตามที่เสนอ
- ประธานสภาฯ ๙) โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยข่อยหล่อ ซอย ๒ และ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๒๙๔๘๖ E๒๒๓๓๖๙๓ พิกัดท้าย No๖๒๙๔๓๔ E๒๒๓๓๗๘๐ จำนวนงบประมาณ ๒๑๘,๐๐๐ บาท
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม** เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
- ประธานสภาฯ สรุปรว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยข่อยหล่อ ซอย ๒ และ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๒ ตามที่เสนอ
- ประธานสภาฯ ๑๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน ๒ (ใหม่ศิริพัฒนา) หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๓๑๕๑๒ E๒๒๓๓๒๐๗ พิกัดท้าย No๖๓๑๕๔๖ E๒๒๓๓๒๒๗ จำนวนงบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม** เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
- ประธานสภาฯ สรุปรว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน ๒ (ใหม่ศิริพัฒนา) หมู่ที่ ๑๒ ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ	๑๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางห้วยกิบ้าน ตอน ๑ หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๒๕๗๗๓ E๒๒๓๓๙๗๓ พิกัดท้าย No๖๒๕๘๐๘ E๒๒๓๓๘๖๔ จำนวนงบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภาฯ	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางห้วยกิบ้าน ตอน ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ	๔.๕.๓ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (โครงสร้างพื้นฐาน)
ประธานสภาฯ	๑๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ ม ยาว ๗๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๒๓๓๖๑ E๒๒๔๐๖๑๓ พิกัดท้าย No๖๒๓๓๓๙ E๒๒๔๐๔๖๒ จำนวนงบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภาฯ	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ	๑๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างซอย ๑๑ - ๑๒ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๒๗๗๘๓ E๒๒๔๔๕๙๒ พิกัดท้ายNo๖๒๗๗๕๙ E๒๒๔๔๕๒๑ จำนวนงบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภาฯ	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างซอย ๑๑ - ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ	๑๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๒๗๓๔๐ E๒๒๔๓๕๘๐ พิกัดท้าย No๖๒๗๔๑๖ E๒๒๔๓๖๓๘ จำนวนงบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภาฯ	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ	๑๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ ม ยาว ๙๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๒๓๓๗๒ E๒๒๔๒๐๑๕ พิกัดท้าย No๖๒๓๔๙๐ E๒๒๔๒๐๓๗ จำนวนงบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภาฯ	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๒ หมู่ที่ ๓ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ	๑๖) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างชอย ๒ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ ม ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๒๒๒๕๒ E๒๒๓๗๓๐๘ พิกัดท้าย No๖๒๒๓๑๑ E๒๒๓๗๒๘๖ จำนวนงบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภาฯ	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างชอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ	๑๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๖ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๒๒๕๕๐ E๒๒๓๗๔๕๗ พิกัดท้าย No๖๒๒๕๔๑ E๒๒๓๗๔๙๙ จำนวน งบประมาณ ๗๗,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภาฯ	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ	๑๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหนองแสลบ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๒๒๙๔๐ E๒๒๔๔๗๑๑ พิกัดท้าย No๖๒๓๐๙๑ E๒๒๔๔๗๓๒ จำนวนงบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภาฯ	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหนองแสลบ หมู่ที่ ๘ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ	๑๙) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอย ๙ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๑๙๕๗๓ E๒๒๓๖๙๑๘ พิกัดท้าย No๖๑๙๕๒๐ E๒๒๓๖๙๑๘ จำนวน งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภาฯ	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอย ๙ หมู่ที่ ๑๐ ตามที่เสนอ

ประธานสภาฯ	๒๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๒๓๒๕๗ E๒๒๔๐๒๘๔ พิกัดท้าย No๖๒๓๔๑๕ E๒๒๔๐๒๐๒ จำนวนงบประมาณ ๓๙๗,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภาฯ	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว หมู่ที่ ๑๔ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ	๒๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ เส้นทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พิกัดหัว No๖๒๒๙๒๑ E๒๒๓๘๘๘๒ พิกัดท้าย No๖๒๒๙๐๒ E๒๒๓๘๖๓๗ จำนวนงบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง งดออกเสียง ๕ คน จากผู้มาประชุม ๑๑ คน
ประธานสภาฯ	สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ เส้นทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๑๕ ตามที่เสนอ
ประธานสภาฯ	๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน จำนวน ๒ รายการ
	๔.๖.๑ การพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๖๗ ทวิ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอเชียงแสน) จำนวนงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ประธานสภาฯ	ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียด ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว เชิญครับ
นางสาวกัญญาณีฐ์ กระจ่าง หัวหน้าสำนักปลัด	ตามมาตรา ๖๗ ทวิ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) (เงินอุดหนุน) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๙ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เป็นสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลาง ดำเนินการแทนก็ได้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการอุดหนุนเทศบาลตำบลโยนก ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประสานรวบรวม

ข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขและเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ และจักได้ดำเนินการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายต่อไป

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภาฯ สรุปรว้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่ออุดหนุนเทศบาลตำบลโยนก ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอเชียงแสน) จำนวนงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานสภาฯ ๔.๖.๒ การพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา ๖๗ ทวิ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๓ โครงการ คือ ๑. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One จำนวนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายวัชร วงศ์คำฝั้น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อธิบายรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น

นายวัชร วงศ์คำฝั้น

เจ้าพนักงานสาธารณสุข เนื่องด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ดำเนินการหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ โครงการ ตามมาตรา ๖๗ ทวิ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) (เงินอุดหนุน) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ และจักได้ดำเนินการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายต่อไป

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง จากผู้มาประชุม ๑๑ คน

ประธานสภาฯ สรุปรว้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๓ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมประชุม และเสียสละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตำบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายธีรภาพ ยาวิชัยป้อง)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ การินทร์จินดา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว เขต ๑

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางอัมพรพรณ์ แก้วคำ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว เขต ๑

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเกรียงไกร แซ่ฟ่าน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว เขต ๒

สภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)
(นายเกอว่า แซ่ลี)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว